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ดาว์พงษ์เผยปรับโครงสร้าง ศธ.เท่าที่จำเป็น ไม่ยกแผง
เพราะปัญหาเยอะ แต่เตรียมรวมอาชีวะรัฐ-เอกชน ตั้งกรมวิชาการ
อยู่ระหว่างเสนอกฤษฎีกา ถ้าผ่านชงนายกฯ ใช้ ม.44 แน่นอน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า
ขณะนี้ขั้นตอนการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในส่วนของการรวมอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
มาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และการตั้งกรมวิชาการนั้น
ตอนนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือแล้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาว่าจะมีผลกระทบอะไร แค่ไหน
โดยตนคงต้องไปสร้างความเข้าใจกับกฤษฎีกาในมุมมองที่ ศธ.เสนอไป
ซึ่งตนมั่นใจว่าจะสามารถอธิบายให้กฤษฎีกาเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นได้อย่างแน่นอน
จากนั้นก็จะดำเนินการเสนอขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามความใน ม.44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับโครงสร้างภาพรวมของ ศธ. แน่นอนว่าต้องมีการปรับปรุง
ซึ่งยังไม่ทำในขณะนี้ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบกับคนจำนวนมาก
จึงต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนในทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงโครงสร้าง
ศธ.ต้องเกิดและเสร็จตามโรดแมปภายใน 1 ปี 6 เดือนแน่นอน เพราะโครงสร้างต้องเชื่อมโยงตั้งแต่รัฐธรรมนูญ และ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
โดยต้องดูให้ครบทุกส่วนว่าจำเป็นต้องปรับโครงสร้างตรงไหนบ้าง ปรับโครงสร้างเท่าที่จำเป็น
ตนไม่อยากจะเปลี่ยนโครงสร้าง ศธ.ให้มากมายจนเจอกับปัญหาอีก
เพราะการทำอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างคงต้องมีเหตุผลเพื่อมารองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย. 
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